
 

 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ครั้งที่ 8 / ๒๕62 
วันอังคารที่  6  สิงหาคม  2562   

เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหัวรอ  ชั้น  2 

เทศบาลต าบลหัวรอ  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 

----------------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายมังกร  กันชู   รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ 
 2. นางสาวอภิญญา มั่นชาวนา     ปลัดเทศบาล 
 3. นายปราโมทย์  เงินแจ้ง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4. นางสาวมารี  เขียวทับทิม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 5. นางสายฝน  จันโทมา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 6. จ่าสิบเอกอลงกต  โพธิ์รุ่ง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
 7. นายพิษณุ  พิศอ่อน     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
 8. นางสาวชัญญพิชญ์ ธัญญาณัฐชพงศ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  
เริ่มประชุมเวลา       13.3๐   น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง   แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมังกร  กันชู   ผมขอเปิดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  7/2562  วันที่  8  กรกฎาคม  
2562 
นายมังกร  กันชู   -  รับรองรายงานการประชุม 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอฯ 
นายมังกร  กันชู   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ -  การรับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
    1. การแจ้งเปลี่ยนชื่อ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิษณุโลกได้รับ
    แจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
    โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่ 
    เดิมชื่อ “จิตอาสาพระราชทาน(จอส.)” พระราชทานจิตอาสาใหม่ว่า “จิตอาสา 
    พระราชทาน 904 วปร. “ (จอส.904 วปร.) 
    2.  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
    สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช  
    2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยเทศบาลต าบลหัวรอจะร่วมพิธี 
    ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม 
    ศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เวลา 17.30 น. การแต่งกาย 
    เครื่องแบบปกติขาว 
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นายมังกร  กันชู   3.  เรื่องการติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนแห่ในงาน “Thailand Banana 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ World & OTOP Indo China Expo 2019” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการมอบหมายภารกิจให้ทุกต าบลจัดขบวนแห่ร่วมงาน
    โดยต าบลหัวรอจะอยู่ในขบวนรถคันที่ 8   
    4.  งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  อัตราผู้ป่วยในอ าเภอเมืองพิษณุโลกใน 
    เดือนกรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยจ านวน 10 ราย       

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน/นโยบายการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรคในการ 
    ปฏิบัติงาน 
นางสาวอภิญญา  ม่ันชาวนา  -  เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดท าร่างเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล   2563 เพราะว่าขณะนี้การจัดท าแผนของงานวิเคราะห์ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อย 
    แล้ว ซึ่งขณะนี้ก็ได้จัดท าหนังสือไปให้แต่ละกองเพ่ือจัดท าร่างเทศบัญญัติปี และ 
    ขอให้แต่ละกองส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมร่างเทศบัญญัติเพ่ือน าเข้าสภาต่อไป 

นายปราโมทย์  เงินแจ้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  คือ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 1.  จากเมื่อเดือนก่อนที่ได้รายงานเรื่องกลิ่นเหม็นจากรถขยะที่ได้จอดไว้บริเวณ 
และสิ่งแวดล้อม หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวรอ ขณะนี้ได้ก าชับเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถ น ารถ

ไปล้างท าความสะอาด ซึ่งสามารถบรรเทากลิ่นเหม็นลงได้บ้าง ขอประสานกับคุณ
สายฝน  จันโทมา ช่วยแจ้งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองด้วยว่าเรามีความจ าเป็นที่
จะต้องน ารถมาจอดบริเวณนี้จนกว่าจะหาที่จอดท่ีเหมาะสมได้ 

 2.  เรื่องการดูดสิ่งปฏิกูล ที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการดูดสิ่งปฏิกูลเลย มีเพียงล้างท า
ความสะอาดตลาดเท่านั้นจึงเป็นการสะสม ซึ่งบ่อดักไขมันควรมีการดูดสิ่งปฏิกูล
ออกทุกเดือน ทางกองสาธารณสุขไม่ได้มีแผน และไม่มีงบประมาณในการจ้าง
เหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณตลาด ในกองสาธารณสุขมีเพียงการจ้างเหมา
คนงานเท่านั้น  

นายมังกร  กันชู  ผมขอประสานกับท่าน ผ.อ.กองสาธารณสุข ว่าได้มีแม่ค้าในตลาดสดของเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ มาร้องเรียนเรื่องเวลาฝนตกแล้วน้ าย้อย เนื่องจากในบริเวณนั้นเราไม่มีรางน้ าได้

ประสานทางกองช่างแล้วว่าไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม 

นายปราโมทย์  เงินแจ้ง ทางกองสาธารณสุขได้รับเรื่องนี้แล้ว ซึ่งได้ประสานไปยังกองช่างในเรื่องการซ่อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข แซมแล้วเช่นกัน 
และสิ่งแวดล้อม 

นางสาวชัญญพิชญ์  ธัญญาณัฐชพงศ์    กองช่างได้รับทราบเรื่องแล้วซึ่งทางกองช่างเรามีพนักงานหรือช่างที่สามารถ  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    ด าเนินการซอ่มแซมได้ แต่ขณะนี้งบประมาณของเราในหมวดงบปรับปรุงเราไม่   
     มีแล้ว จะประสานกับ ผ.อ.ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถให้พนักงานของ   
     เราไปด าเนินการช่วยเหลือได้เบื้องต้นก่อนได้เลยหรือไม่  

นายปราโมทย์  เงินแจ้ง 3.  เรื่องการตรวจสอบปริมาณขยะ ที่ทางกองคลังได้ประสานมานั้น ที่จะให้ทาง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข คนงานเก็บขยะของเราส ารวจ เพ่ือทางงานจัดเก็บจะได้ออกเก็บค่าขยะ อยากจะ 
และสิ่งแวดล้อม ให้ทางคุณวิษณุ  พิศอ่อน ได้มาสอบทางกับทางคนงานเก็บขยะเองถึงปริมาณขยะ

ในพ้ืนที่ที่ต้องการ 
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นายวิษณุ  พิศอ่อน งานจัดเก็บจะส ารวจปริมาณขยะ คือหน่วยงานราชการ ห้างร้านต่างๆ ที่อาจจะ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ ปริมาณขยะมากกว่าบ้านเรือนทั่วไป จึงอยากจะขอทราบข้อมูลปริมาณขยะจาก

คนงานเก็บขยะ 

นางสาวมารี  เขียวทับทิม  ส านักปลัดเทศบาลมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 1.  เรื่องระเบียบการมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนตามมาตร 13 

พรบ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่
แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบแล้ว 

 2.  เรื่องซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส่วนราชการ ของท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งเวียนให้ทุกกอง
ทราบแล้ว 

 3.  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการจัดท า
บริหารสถานะ หรือการลงนาม MOU รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งเวียนให้ทุก
กองทราบแล้ว 

 4. เรื่องเลขค าสั่ง และวันลาที่ผู้ลายังไม่ได้ส่งใบลา ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุก
ท่านทราบแล้ว ขอให้ทุกกองติดตามเจ้าหน้าที่ภายในกองให้ส่งเอกสารมายัง
ส านักปลัดด้วย 

 5.  รายชื่อผู้เข้าร่วมรัฐพิธี/จิตอาสาต่างๆ ตามที่ทางจังหวัดได้จัดและขอความ
ร่วมมือให้อปท.ส่งบุคลากรเข้าร่วม ทางส านักปลัดจึงได้ท ารายชื่อพนักงานจ้าง
โดยการแบ่งเป็นชุดๆละประมาณ 10 คน ทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งจะก าหนดให้เข้า
ร่วมงานแต่ละครั้ง และได้แจ้งเวียนรายชื่อให้ทุกกองทราบแล้ว 

 
จ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง กองสวัสดิการสังคมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  คือกิจกรรมภายในเดือน 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ สิงหาคม  
สวัสดิการสังคม -  เรื่องโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่  9  สิงหาคม 2562 ณ วัด

สระโคล่ เวลาประมาณ 09.00 น. ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีฟ้า 
 -  เร ื่องผู้อยู่อาศัยบริเวณใต้สะพานลอย ทางศูนย์พักพิงผู้ยากไร้ได้ตรวจสอบแล้ว

ว่ามีบ้านพักอาศัย เป็นโครงการบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 6 จึงขอให้ผู้อาศัยอยู่บริเวณใต้
สะพานลอยได้ย้ายออกจากบริเวณดังกล่าว  

 -  เรื่องห้องน้ าที่สร้างใหม่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อยากจะสอบถามเรื่องการ
ท าความสะอาดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารมีผู้ใช้
ห้องน้ าเป็นจ านวนมาก จึงเกิดความสกปรกไม่เรียบร้อย รวมถึงบุคคลภายนอก
ที่มาใช้ห้องน้ า และก็ยังมีพนักงานเก็บขยะเวลามาปฏิบัติงานเวลากลางคืน จึงไม่
สามารถควบคุมได้ จึงอยากจะขอเสนอว่าหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดราชการจะ
ขอปิดห้องน้ าทั้งหมด ในวันหยุด หรือหลังเลิกงาน 

 -  เรื่องของพนักงานเก็บขยะที่มาปฏิบัติงานในเวลากลางคืน เวลาน ารถออก
ปฏิบัติงานเนื่องจากบริเวณที่จอดรถมีความสกปรก จึงขอประสานกับทาง ผ.อ.
กองสาธารณสุข ให้พนักงานเมื่อน ารถออกแล้วให้กวาดพ้ืนที่บริเวณนั้นด้วย 
เนื่องจากตอนเช้ามีผู้ปกครองมารับ-ส่งบุตรหลานบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือ
ความสะอาดเรียบร้อย 
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นางสาวมารี  เขียวทับทิม  -  เรื่องการท าความสะอาดเมื่อมีผู้มาขอให้อาคารเราจะเก็บค่าท าความ
สะอาด 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ครั้งละ 500 โดยให้นายกิติวุฒิ  เอ่ียมอุดมพร เป็นผู้รับผิดชอบท าความสะอาด

ในแต่ละครั้ง 

นายปราโมทย์  เงินแจ้ง -  ผมขอรับเรื่อง และจะก าชับเรื่องความสะอาดในการเข้าห้องน้ า และตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ท าความสะอาดบริเวณท่ีจอดรถเม่ือน ารถออกในทุกๆครั้ง 
และสิ่งแวดล้อม 

นางสาวชัญญพิชญ์  ธัญญาณัฐชพงศ์    กองช่างมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    -  การด าเนินงานตามโครงสร้างพ้ืนฐานของกองช่าง ขณะนี้ช่างได้สรุป

โครงการให้กับทางกองคลังเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแต่แบบอีกประมาณ 10 
โครงการโดยจะเร่งด าเนินการท าให้เสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ 

 -   เรื่องการรายงานขุดลอกคูคลอง ซึ่งมีหนังสือส่งมาจากอ าเภอเมืองพิษณุโลก
โดยให้รายงานให้จังหวัดทราบเรื่องการขุดลอกคูคลองและขยายทางระบายน้ า 
ทางกองช่างได้ด าเนินการและได้เสนอไปยังผู้บริหารแล้ว 

นายวิษณุ  พิศอ่อน กองคลังมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ     -  เรื่อง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มีนาคม 

2562 และมีผลบังคับในการจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็น
กฎหมายใหม่และอปท.ต้องมีความพร้อมในการด าเนินการ เทศบาลจึงได้ท า
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีใหม่ โดยมีขั้นตอนการท างานคือ ออกส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างภายในต าบล
หัวรอทั้งหมดโดยการจ้างบริษัทเข้ามาช่วยด าเนินการ โดยจะมีการส ารวจ
ภาคสนามภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทางก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหัวรอได้รับทราบถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ ส่วนวันเวลาในการออกส ารวจจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

นางสายฝน  จันโทมา   กองการศึกษามีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  -  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลต าบลหัวรอได้รับโล่รางวัล คือรางวัลศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับต าบล 
 -  วันที่ 9  สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์จัดกิจกรรมวันแม่ 

เวลา 09.00 น. และจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ดีเด่น 
 -  กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน โดยจะจัดอบรมในวันที่ 24 

สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนวัดสระโคล่ และวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียน
วัดมะขามเตี้ย 

 -  จากการตรวจสอบถังดับเพลิงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์พบว่าถัง
ดับเพลิงอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานจ านวน 7 ถัง อยากให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเข้าตรวจสอบถังดับเพลิงด้วย 



นางสาวมารี  เขียวทับทิม  ขอให้กองการศึกษาได้ท าบันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดมายังส านักปลัด
ด้วย 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เพ่ือแจ้งให้งานป้องกันฯ จะได้เข้าท าการตรวจสอบต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืน ๆ      

นายมังกร  กันชู  ต้องขอแสดงความยินดีกับกองการศึกษา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับโล่รางวัล 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับต าบล และขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ 

ปิดประชุมเวลา    12.00  น. 

 

 
              ลงช่ือ       ลักขณา ไล้ทองค า       ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวลักขณา ไล้ทองค า) 
                             ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

    

     ลงช่ือ    จ.ส.ต.กาศิก พ่วงพร้อม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                (จ.ส.ต.กาศิก พ่วงพร้อม) 
                              หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

 

     ลงช่ือ       อภิญญา ม่ันชาวนา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นางสาวอภิญญา ม่ันชาวนา) 
                           ปลัดเทศบาลต าบลหัวรอ 
 

 

  

 

 


